

hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. Chính phủ
KT. Thủ tướng
Phó Thủ tướng

NGUYỄN TẤN DŨNG

NGHỊ QUYẾT của Chính phủ số 10/2000/NQ-CP ngày 18/7/2000 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và tháng 7 năm 2000.

Trong ba ngày 12, 13 và 14 tháng 7 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6 và tháng 7 năm 2000, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để tạo thêm thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, ngày 09 tháng 6 năm 2000 Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lần này nhằm hướng dẫn một cách đầy đủ việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt

Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài. Nghị định kế thừa nội dung của các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan, đồng thời bổ sung một số quy định mới và điều chỉnh một số quy định không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý, bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ của chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài của Nhà nước ta.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2000.

2. Chính phủ đã nghe Tổng Thanh tra Nhà nước báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý II năm 2000.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong quý II có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp hơn, một số vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, mang tính tập thể, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Chính phủ nhận định, tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trong cơ quan công quyền, sự thiếu nghiêm khắc, chặt chẽ trong điều hành và xử lý công việc của một số cán bộ có trách nhiệm. Để từng bước ổn định trật tự xã hội, giải quyết dứt điểm những vụ, việc khiếu kiện tồn đọng, Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương các cấp phối hợp với các ngành tìm ra những giải pháp thiết thực để không phát sinh thêm những vụ việc, những điểm nóng khiếu kiện mới. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp cùng Chính phủ kêu gọi, động viên nhân dân thực hiện tốt việc hòa giải ở cơ sở, góp phần giảm bớt các vụ việc khiếu kiện. Ngay trong tháng 7, Chính phủ lập một số tổ công tác liên ngành để trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc một số Bộ, địa phương còn nhiều tồn đọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chính phủ sẽ có biện pháp nghiêm khắc đối với những cán bộ không làm đúng trách

nhiệm trong việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân; không chấp hành kết luận của lãnh đạo cấp trên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chính phủ nghe Bộ Công an báo cáo về kết quả thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đô thị và việc thực hiện Chỉ thị số 21/1998/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ trong lực lượng công an nhân dân; nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình tai nạn giao thông và các biện pháp khắc phục.

Mặc dù Chính phủ và các cấp, các ngành đã áp dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay vẫn còn nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cả nước. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung những căn cứ pháp lý cho các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát lại các cơ sở đào tạo lái xe, đình chỉ các cơ sở đào tạo không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm quy chế đào tạo, đồng thời tiến hành đợt tổng kiểm tra đội ngũ lái xe ô tô cả về tay nghề và bằng lái, trọng tâm là các lái xe chở khách. Việc kiểm tra này phải chủ yếu thực hiện tại các bến bãi, điểm đỗ xe. Nghiêm cấm việc lợi dụng kiểm tra, kiểm soát để tùy tiện dừng các phương tiện giao thông chạy trên đường.

Chấn chỉnh việc đăng kiểm phương tiện vận tải, kiên quyết không cho lưu hành những phương tiện không bảo đảm an toàn giao thông. Xây dựng quy chế gắn trách nhiệm của cơ quan đăng kiểm với chất lượng phương tiện vận tải đã được đăng kiểm và cấp phép lưu hành.

- Bộ Công an cần tăng cường hơn nữa công

tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức đợt kiểm tra cao điểm đồng thời có biện pháp duy trì kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn việc đua xe máy trái phép. Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia đua xe.

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương các cấp lập lại trật tự, kỷ cương trong xây dựng, bảo đảm đường thông, hè thoáng. Nghiêm cấm việc xây dựng, mở lều, quán bán hàng hai bên đường thuộc phạm vi hành lang an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ mới mở.

Giao Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 36/CP trong thời gian vừa qua, đề ra các biện pháp có hiệu quả để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi tổ chức hội nghị chuyên đề về trật tự, an toàn giao thông với các địa phương.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2000.

Nhìn chung, hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều chuyển biến tốt, thể hiện được trách nhiệm và quán triệt tinh thần các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội, tập trung vào những mục tiêu chủ yếu nhằm phát triển kinh tế, xã hội đất nước, có nhiều cơ chế, chính sách mới, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh bản báo cáo trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi gửi các Bộ, ngành và địa phương.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2000.

Nền kinh tế nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm, một số ngành và lĩnh vực bước đầu đã lấy lại đà phát triển của nhiều năm trước đây, sản xuất công nghiệp tăng khá và đồng đều giữa các vùng và khu vực, sản xuất lương thực được mùa lớn, một số hoạt động dịch vụ có chuyển biến, thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi, đầu tư ở khu vực dân cư tăng khá.... Tuy nhiên, còn một số yếu kém như: việc tiêu thụ một số nông sản chủ yếu còn nhiều khó khăn, đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt thấp và phân tán, tiến độ giải ngân chậm, đầu tư nước ngoài giảm sút, tai nạn giao thông tăng nghiêm trọng, những bức xúc về mặt xã hội vẫn còn lớn....

Để duy trì được mức tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2000, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nỗ lực, sâu sát thực tế hơn, tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục hành chính trong bộ máy Nhà nước để nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Chủ động và tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện thành công mục tiêu của Chính phủ là đạt mức tăng trưởng cao hơn trong 6 tháng cuối năm.

- Quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch xây dựng cơ bản của năm 2000. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại các công trình còn vướng mắc, có giải pháp giúp đỡ các Bộ, địa phương tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình phải hoàn thành trong năm 2000 và đầu năm 2001.

- Chú trọng và đầu tư mạnh cho mục tiêu phát triển con người, chấn chỉnh hệ thống giáo dục và đào tạo, hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi để phát triển các ngành kinh tế trí thức như công nghiệp phần mềm, công nghệ sinh học....

- Tích cực giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách như: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, các tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả hơn.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2000, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2000.

6. Chính phủ đã nghe Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghe Bộ Tư pháp trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); nghe Ủy ban nhân dân Hà Nội trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh về thủ đô Hà Nội; nghe Ban Tôn giáo của Chính phủ trình bày Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh về tôn giáo.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Ban Tôn giáo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Hà Nội phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh các dự thảo Luật và Pháp lệnh trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

TM. Chính phủ

Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI